

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๔๕๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบบุคลากรที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการงบประมาณงบบุคลากรที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๒. สรุปข้อสังเกตการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ดำเนินการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นคำขอตั้งงบประมาณต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเสนอผ่านท้องถิ่นจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนในการกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตั้งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบบุคลากรที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. จัดเตรียมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อมูลเด็กนักเรียน ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ข้อมูลจำนวนสัตว์ ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้จ่ายจากงบบุคลากร รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำคำขอของงบประมาณงบบุคลากรทั่วไป พร้อมกับดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เช่น ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Welfare) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ระบบศูนย์บัญชาการเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies One Data) ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (WASTE) เป็นต้น

/๒. จัดเตรียม...

๒. จัดเตรียมแผนงานโครงการสำหรับจัดทำคำขอของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมรายละเอียดประกอบ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบรูปรายการ ประมาณการราคางานก่อสร้าง เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ และรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณางบประมาณ

๓. ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดเป็นงบเงินอุดหนุนรายการใหม่

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วุฒิสภา เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับการจัดทำคำขอของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้พิจารณาดำเนินการสอดคล้องกับแบบบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง แบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบัญชีนวัตกรรมไทย หรือแบบมาตรฐานของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีคงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดหางบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐรณนที ตีบเต็ม โทร. ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๔๕๑

นางสาวสุรารัตน์ แลพวง โทร. ๐๘ ๖๘๒๘ ๖๗๘๐

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวทางที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 45 รายการ		
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 23 รายการ		
	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา จำนวน 29 รายการ		
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 21 รายการ		
1	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
	ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดสรรให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัด อปท.	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดสรรให้เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัด อปท.	
	ค่าหนังสือเรียน	จัดสรรให้เป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัด อปท.	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดสรรให้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัด อปท.	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดสรรให้เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัด อปท.	
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดสรรเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี)	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	
	ค่าหนังสือเรียน	จัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดสรรเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)	
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)		
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดสรรเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6	
	ค่าหนังสือเรียน	จัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6	
	ค่าอาหารประจำวัน	จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดสรรเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6	
	ค่าอาหารประจำวัน	จัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) รูปแบบการจัดการศึกษาแบบประจำ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6	
	ค่าอาหารกลางวัน	จัดสรรเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) รูปแบบการจัดการศึกษาแบบไป-กลับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6	
4	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	จัดสรรเป็นค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด อปท.	
5	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	จัดสรรเป็นค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด อปท. ตามหลักเกณฑ์และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
6	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	จัดสรรเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานครูผู้มีสิทธิของโรงเรียนในสังกัด อปท. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565	

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวทางที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
7	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านหนึ่ง บำนาญ)	จัดสรรให้ อบท. ที่มีบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครูช่วยสอน ครูผู้ดูแลเด็ก ของโรงเรียนในสังกัด อบท. เป็นเงินบ้านอุปถัมภ์ เงินบ้านหนึ่งปกติ เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เงินบ้านหนึ่งจตกทอด (ข้าราชการเสียชีวิต) เงินบ้านหนึ่งจตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ (ผู้รับบำนาญเสียชีวิต) รวมถึงเงินบ้านหนึ่งปกติ เงินบ้านหนึ่งจรายเดือน และเงินบ้านหนึ่งจตกทอด ของลูกจ้างประจำ (ภารโรงโรงเรียน) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุ / ลาออก / ให้ออก / ปลดออก โดยจ่ายตามอัตราตามสูตรคำนวณแต่ละประเภท และตามสิทธิที่ผู้รับบำนาญบำนาญ หรือทายาทมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556	
8	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	
9	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษานและภาระประเมินผล)	จัดสรรโดยใช้จำนวนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด อบท. เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณตามรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประกอบด้วย งานพัฒนาเด็กนักเรียน งานพัฒนาครู งานพัฒนาสถานศึกษา และงานประเมินผลจัดสรรโดยใช้จำนวนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด อบท. เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณตามรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประกอบด้วย งานพัฒนาเด็กนักเรียน งานพัฒนาครู งานพัฒนาสถานศึกษา และงานประเมินผล	
10	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	จัดสรรให้ อบท. ที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด เป็นค่าจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 12 อัตรา มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส (วุฒิ ป.ตรี) ในอัตราละ 15,000 บาทต่อเดือน - เงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ในอัตราละ 750 บาทต่อเดือน	
11	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	จัดสรรให้ อบท. ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจมีโอกาสด้อยโอกาสต่ออาชญากรรม สร้างภัยคุกคามต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ โดยจัดสรรเป็นค่าวัสดุการศึกษา และพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	
12	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับพนักงานครู พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสวัสดิการ รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานครู พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
13	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
	ระดับปฐมวัย	จัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบท. และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด อบท. และโรงเรียนสังกัดอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ในอัตราต่อมื้อตามขนาดจำนวนเด็ก ดังนี้ - จำนวนน้อยกว่า 40 คน ๆ ละ 36 บาท/คน/วัน - จำนวน 41 - 100 คน ๆ ละ 27 บาท/คน/วัน - จำนวน 101 - 120 คน ๆ ละ 24 บาท/คน/วัน - จำนวน 121 คนขึ้นไป คนละ 22 บาท/คน/วัน	
14	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
	ระดับประถมศึกษา	จัดสรรเป็นอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบท. และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด อบท. และโรงเรียนสังกัดอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ในอัตราคนละ 7.51 บาท/คน/วัน โดยจำแนกสถานศึกษาตามสังกัด ดังนี้ - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน - สังกัด อบท. จำนวน 260 วัน - สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กศน. เดิม) จำนวน 280 วัน - สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) จำนวน 280 วัน - สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม (โรงเรียนประจำ) จำนวน 280 วัน	
15	ค่าสวัสดิการสำหรับพนักงานครู และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานครู พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
16	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	จัดสรรให้ อบท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งสายสามัญและศาสนาอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน นักเรียนไทยมุสลิมและไทยพุทธจะได้รับการพัฒนาความคิด จิตสำนึก และทัศนคติที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขและมีความสมานฉันท์	

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวทางที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
17	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	จัดสรรเป็นค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินสวัสดิการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินสวัสดิการ สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ - ค่าจ้างและเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูและวิทยากร (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา ครูสอนพระปริยัติธรรมและครูผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ) - ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา และครูสอนพระปริยัติธรรม) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายชั่วโมง (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษาและครูสอนพระปริยัติธรรม) - ค่าตอบแทนรายวันนักการภารโรง (เสาร์-อาทิตย์) - เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ - เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปท.)	
18	เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	จัดสรรให้แก่ อบท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ในวงเงินศูนย์ละ 10,000 บาท	
19	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดสรรให้ อบท. ทุกแห่ง ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น สารานุกรมสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสารคดี เป็นต้น จำนวน 15,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกรักการอ่าน เช่น กิจกรรมการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน เป็นต้น จำนวน 5,000 บาท	
20	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน	จัดสรรให้ อบท. ตามหนังสือ สก. ที่ มท 0893.4/ว 372 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2559 แห่งละ 200,000 บาท ดังนี้ 1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท - จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬา ตามมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาของกรมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการเป็นผู้กำหนด 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 100,000 บาท - จัดการแข่งขันกีฬา/กิจกรรมนันทนาการ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 50,000 บาท	
21	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดสรรให้โรงเรียน และ ศพต. ในสังกัด อบท. ในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมการคัดเลือกผลงานของครู และแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการของนักเรียน ของสถานศึกษา ในการจัดประกวดแข่งขันระดับ อบท. และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการจัดงานการประกวดแข่งขันระดับประเทศ และการจัดประชุมวิชาการประจำปี ตามที่หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้กำหนด และเพื่อมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 8 รายการ			
1	เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	จัดสรรให้ อบท. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณดาวเทียม ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย	
2	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสมรรถนะตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	
3	เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	จัดสรรให้ อบท. เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงระบบเก็บรักษาข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์	
4	เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จัดสรรให้ อบท. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัด อบท.)	
5	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพุงตัวในน้ำและการว่ายน้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กโดยมีสาเหตุมาจากการจมน้ำ	
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการพุงตัวในน้ำและการว่ายน้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กโดยมีสาเหตุมาจากการจมน้ำ	
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด อบท. อันเนื่องจากการขยายจำนวนเด็กหรือความทรุดโทรมของอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานนาน ตามแบบมาตรฐานอาคารเรียน หรือแบบที่ อบท. ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่	

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวทางที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
8	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือแบบที่ อบท. ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่	
	การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 รายการ		
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ		
1	เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จัดสรรให้เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับ อบท. ที่ได้รับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งมีภารกิจในการอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในสวนที่กินหน่วยละ 60 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 7 รายการ		
1	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ซึ่งขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น และประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางจราจร	
2	เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นภารกิจที่ อบท. ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	
3	เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กของ อบท. รวมถึงที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน และมีสภาพชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือชำรุดเสียหายบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ อบท.	
4	เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และยังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกครัวเรือน	
5	เงินอุดหนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการขุดบ่อ ขุดสระกักเก็บน้ำ/ร่องระบายน้ำให้ลึกถึงชั้นน้ำใต้ดิน เพื่อเก็บน้ำและกระจายน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	
6	เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานฎีกา	จัดสรรให้ อบท. เป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามฎีกาที่กรมกิจการพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาจากราชฎีกาที่ได้รับความเดือดร้อน	*ตั้งงบประมาณไว้ที่ สต. หน่วยงานรับงบประมาณตรงไม่ต้องเสนอคำขอ
7	เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระดับ อบท.ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	จัดสรรให้ อบท. เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้กับชุมชน สถานศึกษา และ อบท.	
	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 20 รายการ		
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14 รายการ		
1	เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารสนามกีฬาของ อบท. ที่ได้รับถ่ายโอน ดังนี้ - ค่าสาธารณูปโภคสำหรับสนามกีฬาขนาดเล็ก แห่งละ 144,000 บาทต่อปี - ค่าพัฒนาบุคลากรประจำสนามกีฬา แห่งละ 12,000 บาท - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมกีฬาขนาดเล็ก แห่งละ 900,000 บาทต่อปี	เฉพาะ อบท. ที่ได้รับถ่ายโอนสนามกีฬา
2	เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)	จัดสรรเป็นเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างประจำสนามกีฬาที่ได้รับถ่ายโอน ดังนี้ - ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตรี) ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท - ค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตรี) ในอัตราเดือนละ 750 บาท	เฉพาะ อบท. ที่ได้รับถ่ายโอนสนามกีฬา
3	เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน	จัดสรรให้แก่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงาน (เงินบำรุง) ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข สำหรับสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อบท. ตามขนาดของสถานีอนามัย ดังนี้ - ขนาดเล็ก แห่งละ 1,000,000 บาท - ขนาดกลาง แห่งละ 1,500,000 บาท - ขนาดใหญ่ แห่งละ 2,000,000 บาท	
4	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	จัดสรรให้ อบท. เพื่อจ่ายให้คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการแบบขั้นบันได ตามมติ ครม. ดังนี้ - อายุ ต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท - อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป คนละ 800 บาท	

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวทางที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
5	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสรรให้ อบท. เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนของ อบท.	
6	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสรรให้ อบท. เพื่อนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือน แบบขั้นบันได ตามมติ ครม. ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - ช่วงอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท - ช่วงอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท - ช่วงอายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาท - อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท	
7	เงินอุดหนุนศูนย์บริการทางสังคม	จัดสรรให้ อบท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการทางสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าตอบแทน (ค่าจ้างบุคลากรหรือบุคลากรชั่วคราวที่ถ่ายโอนตามภารกิจ)	เฉพาะ อบจ. พิษณุโลก
8	เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	จัดสรรให้ อบท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าตอบแทน (ค่าจ้างบุคลากรหรือบุคลากรชั่วคราวที่ถ่ายโอน)	เฉพาะ อบจ. ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ
9	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดสรรงบประมาณให้ อบท. ตามจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำโครงการตามพระราชดำริและพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการตัวอย่าง เช่น การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น	
10	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี	จัดสรรให้ อบท. เพื่อบริหารจัดการ การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามบทบาทหน้าที่ (คำวินิจฉัยและอุปกรณ์ในการฉีด) สำหรับสุนัขและแมว ในอัตราตัวละ 30 บาท เพื่อให้ อบท. มีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่นที่รับผิดชอบซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
11	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี	จัดสรรให้ อบท. เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ทั้งหมดที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ในอัตราตัวละ 3 บาท โดยสำรวจปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ อบท. ในการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	
12	เงินอุดหนุนสำหรับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดสรรให้ อบท. เป็นค่าใช้จ่ายประกอบการอบรม แห่งละ 11,800 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ๑ ละ 20 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ ๑ ละ 120 บาท/คน จำนวน 4,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ ๑ ละ 35 บาท/คน จำนวน 2,800 บาท 3. ค่าวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 60 บาท/คน จำนวน 1,200 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แห่งละ 3,000 บาท	
13	เงินอุดหนุนสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. นำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน คนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน โดย อบท. มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่อย่างน้อยแห่งละ 2 คน ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	
14	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)	จัดสรรให้ อบท. เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1. ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 3,000 บาท/เดือน/ศูนย์ 2. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000 บาท/เดือน/ศูนย์ 3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 25 บาท/คน 4. ค่าชุดตรวจ จำนวน 12.18 บาท/คน 5. ค่าตอบแทนวิทยากรและฝึกอบรม ชั่วโมงละ 600 บาท เฉพาะบุคลากรภาครัฐ 6. ค่าอาหาร (ครูพี่เลี้ยง) จำนวน 100 บาท/คน/วัน 7. ค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน 13,000 บาท/คน 8. ค่าติดตาม จำนวน 400 บาท/คน	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 รายการ			
1	เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	จัดสรรให้ อบท. เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ อบท. ที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง	
2	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	จัดสรรให้ อบท. สำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่ และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	
3	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	จัดสรรให้ อบท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์หรือปรับปรุงก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา	เฉพาะ อบจ. ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ
4	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท.	

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
5	เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	จัดสรรให้ อบท. สำหรับดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบกล้อง CCTV System เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ อาชญากรรม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรมที่มีผลต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมพิเศษ และอาชญากรรมที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด(ตามคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมาตรฐานของทางราชการที่กำหนด)	
6	เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ้ำไอน	จัดสรรให้ อบท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุง สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ้ำไอนให้แก่ อบท. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่	
การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ			
เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 รายการ			
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จากกรมป่าไม้ เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการดับไฟฟ้า จำนวนตามขนาดพื้นที่ป่าไม้ ดังนี้ - ขนาดเล็ก (พื้นที่ป่า 1 - 49,999 ไร่) แห่งละ 638,500 บาท - ขนาดกลาง (พื้นที่ป่า 50,000 - 100,000 ไร่) แห่งละ 1,249,000 บาท - ขนาดใหญ่ (พื้นที่ป่ามากกว่า 100,000 ไร่) แห่งละ 1,865,500 บาท	
2	เงินอุดหนุนสำหรับการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์	จัดสรรให้ อบท. เพื่อใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยคำนวณจากพื้นที่ชุ่มน้ำ แห่งละ 1,500 บาท	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 รายการ			
1	เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	จัดสรรให้ อบท. เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่	
การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ จำนวน 8 รายการ			
เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7 รายการ			
1	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	จัดสรรให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบท. ในพื้นที่จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (เฉพาะอำเภอ จะนะ เทพา นาหวี และสะบ้าย้อย) ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท	
2	เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดสรรให้ อบท. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอ จะนะ เทพา นาหวี และสะบ้าย้อย) ตามจำนวนประชากร ในพื้นที่ ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่จัดทำค่าของงบประมาณ อัตราละ 400 บาท	
3	เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน (อบท. ที่รับงบประมาณผ่าน สล. จะจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก.ถ.กำหนด)	
4	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง	จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างระบบสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ อบท. ให้มีความมั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกับข้าราชการพลเรือน โดยโอนงบประมาณ ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 1.5 ของค่ารักษาพยาบาล	*ตั้งงบประมาณไว้ที่ สอ.* หน่วยรับงบประมาณตรง ไม่ต้องเสนอค่าขอ
5	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำถ่ายโอน (เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ค.ส.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) เงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบียดบ้านบำนาญ (ช.ค.บ.)	
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรถ่ายโอน รพ.สต. ของ อบท.	
7	เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดสรรให้ อบท. ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 รายการ			
1	เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก	จัดสรรให้ อบท. ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสาร	เฉพาะ อบท. ที่ได้รับ ถ่ายโอนภารกิจ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตุลาคม 2567

สรุปข้อสังเกตการพิจารณางบประมาณ
ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๑	การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรประมาณการรายได้ตามความจริง	<p>การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดสรรตามสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐบาลกับการประมาณการรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประมาณการรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลต้องอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กำหนด</p> <p>ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. พัฒนาระบบภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. พัฒนากิจการกรมพาณิชย์ที่สร้างรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือบงกชเงินไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาทต่อปี เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ <p>ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้มีความสอดคล้องกับเงินสะสม เพื่อให้การประมาณการจัดเก็บรายได้สะท้อนกับความเป็นจริง</p>
๒	หน่วยรับงบประมาณควรมีระบบการบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณได้ตลอดสาย	<p>สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยรับงบประมาณตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณ โดยสามารถแสดงข้อมูลในมิติด้านรายรับและมิติด้านรายจ่าย ตลอดจนภาระหนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๓	ทุกหน่วยรับงบประมาณควรจัดส่งข้อมูลเป็น QR Code ก่อนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อให้การพิจารณางบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ทุกหน่วยรับงบประมาณ ควรให้ความสำคัญกับการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR Code ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการให้ครบถ้วน ก่อนการประชุมพิจารณาภายใน ๓ วัน เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญ มีเวลาเพียงพอในการศึกษาผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ สามารถพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔	หน่วยรับงบประมาณควรแสดงรายละเอียดการใช้เงินนอกงบประมาณให้คณะกรรมการวิสามัญทราบเพื่อลดความซ้ำซ้อนการจัดสรรงบประมาณ	<p>การแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ จะเสนอเฉพาะรายการเงินนอกงบประมาณที่มาสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงผลการใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ว่ามีการนำเงินนอกงบประมาณทั้งหมดไปใช้จ่ายในเรื่องใดหรือไม่ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของรายได้ และโครงการ กิจกรรม รายการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ</p> <p>ทั้งนี้ บางหน่วยรับงบประมาณมีภารกิจที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมากแต่มีการขอรับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับการใช้จ่าย เนื่องจากมีการใช้เงินนอกงบประมาณมาสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ</p> <p>ดังนั้น หากคณะกรรมการวิสามัญ ได้รับข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ จะทำให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินนอกงบประมาณ มีความสอดคล้องหรือซ้ำซ้อนกับการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือไม่ เพื่อให้สามารถปรับลดหรือจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๕	หน่วยรับงบประมาณควรระบุรายละเอียดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการการวิสามัญ พิจารณาทุกครั้ง	ภารกิจและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ที่หน่วยรับงบประมาณนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการการวิสามัญมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการการวิสามัญทราบว่า การขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ มีกฎหมายใดรองรับทุกหน่วยรับงบประมาณจึงควรเพิ่มเอกสารที่ระบุ “รายชื่อของกฎหมาย และมาตราที่เกี่ยวข้อง” ที่หน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการการวิสามัญทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
๖	หน่วยรับงบประมาณควรตอบข้อซักถาม และจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับคำขอจากคณะกรรมการการวิสามัญในที่ประชุม	ในการพิจารณาของคณะกรรมการการวิสามัญ จะมีการซักถามและขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยรับงบประมาณอยู่เสมอ แต่บางหน่วยรับงบประมาณกลับไม่ดำเนินการตอบข้อซักถามตามที่กรรมการร้องขอหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมล่าช้า ทำให้คณะกรรมการการวิสามัญไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาตามกรอบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากคณะกรรมการการวิสามัญซักถามและขอเอกสารเพิ่มเติม หน่วยรับงบประมาณจึงควรตอบข้อซักถามและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน โดยหากหน่วยรับงบประมาณไม่สามารถตอบข้อซักถามหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนดได้ หน่วยรับงบประมาณต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเป็นหนังสือและกำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานรับงบประมาณจะจัดส่งข้อมูลข้อซักถามและเอกสารเพิ่มเติม แจ้งต่อคณะกรรมการการวิสามัญทราบโดยเร็ว
๗	ข้อสังเกตภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย	๑. หน่วยงานควรเร่งรัดการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้การบริหารงานในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. หน่วยงานควรดำเนินกิจกรรมในแผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐ ในกิจกรรมวันสำคัญสำหรับ จังหวัด โดยให้สนับสนุนเทศกาลและประเพณีในจังหวัดต่าง ๆ

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
		<p>๓. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนอาเซียนเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานระดับประเทศของประเทศไทย ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้นำชุมชนของประเทศในอาเซียนกับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเท่านั้น ดังนั้น จึงควรขยายความร่วมมือไปสู่ประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ด้วย</p> <p>๔. หน่วยงานควรปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีการประกาศเขตภัยพิบัติขนาดย่อมในระดับอำเภอได้ เพื่อให้นายอำเภอสามารถประกาศเขตภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาประกาศ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที</p> <p>๕. การแบ่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายกระจายอำนาจจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคที่ไปตั้งสาขาอยู่ในต่างจังหวัด แล้วมาจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีการใช้ทรัพยากรและสร้างมลภาวะในพื้นที่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่สามารถ จัดเก็บภาษีได้เองจึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้</p> <p>๖. หน่วยงานควรแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดน และเปลี่ยนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อยกระดับการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างชายแดนประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับปริมาณประชาชนในพื้นที่ที่มีจำนวนมาก</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๘	ข้อสังเกตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดสอบบรรจุบุคลากรในตำแหน่งประเภททั่วไปและครู เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. หน่วยงานควรติดตามประสิทธิภาพของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เช่น โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยระบบการรีเวิร์สออสโมซิสที่ต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองซึ่งมีราคาสูงมากหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ซึ่งอาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริโภคดีดังกล่าว</p> <p>๓. หน่วยงานควรดำเนินโครงการในการ พัฒนาทักษะและความสามารถของผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพราะเป็นตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด หากผู้นำชุมชนมีความรู้ความสามารถจะสามารถพัฒนาชุมชนได้ตรงจุด</p>
๙	ข้อสังเกตภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน of เทศบาลตำบล	<p>๑. การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาถึงเงินสะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย เพราะในบางพื้นที่มีเงินสะสมจำนวนมากและไม่ได้ใช้จนไม่จำเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก</p> <p>๒. การบริหารจัดการน้ำควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และการจัดการน้ำ เป็นต้น</p>
๑๐	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคเหนือตอนบน	<p>๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง โดยประสานกับทุกหน่วยงานของแต่ละกระทรวงให้ประชาสัมพันธ์ โครงการแนวทางการทำโครงการ ข้อกฎหมาย และระเบียบใหม่ ๆ เป็นต้น ไม่ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
		<p>๒. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและดำเนินการตามความเห็นของประชาชนในการใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ เช่น งบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือการขุดบ่อน้ำบาดาล การจัดทำประปาปรับปรุงแหล่งน้ำตื้นเขิน หรือสร้างถนน เป็นต้น และให้หน่วยงานเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนประชาชน รวมทั้งดำเนินการตามที่ประชาชนเสนอเพื่อใช้งบประมาณที่มีไม่มากสามารถนำไปพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด</p> <p>๓. หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอ เช่น ในเรื่องน้ำและไฟฟ้าเพื่ออุปโภคและบริโภคหรือการจัดสร้างเส้นทางในพื้นที่</p> <p>๔. การขอรับงบประมาณโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปีงบประมาณแรก หากหน่วยงานมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ ควรเสนอปัญหาหรือประสานมาที่คณะกรรมการวิสามัญในปีงบประมาณต่อไป เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน</p> <p>๕. หน่วยงานควรรหาแนวทางรักษาเงินเดือนและตำแหน่งของข้าราชการครูในพื้นที่กรณีมีการย้าย แลกเปลี่ยนหรือเกษียณอายุราชการของครู ทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเดิมถูกตัดออกไปจนทำให้ต้องนำงบประมาณในส่วนอื่นมาจ่ายเงินเดือนในตำแหน่งที่ว่างลง</p> <p>๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือในระดับจังหวัดควรสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กกว่าให้มากขึ้น เพราะพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานระดับจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๑๑	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคเหนือตอนล่าง	<p>๑. หน่วยงานควรประสานและบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาไฟฟ้าและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเชิงรุกและเตรียมการป้องกันการเกิดไฟฟ้าไว้อล้งหน้า</p> <p>๒. หน่วยงานสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอ เช่น ในเรื่องน้ำและไฟฟ้าเพื่ออุปโภคและบริโภคหรือการจัดสร้างเส้นทางในพื้นที่</p>
๑๒	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	<p>๑. หน่วยงานควรประสานและบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนเกี่ยวกับการระบายน้ำเช่น ประตูละบายน้ำหรือฝายต่าง ๆ เพื่อให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณร่วมกันเป็นแผนงานขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดการปิดกั้นน้ำของพื้นที่หนึ่งแล้วกระทบกับพื้นที่ต้นน้ำของอีกพื้นที่หนึ่ง</p> <p>๒. หน่วยงานสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในเรื่องน้ำ</p> <p>๓. หน่วยงานควรบูรณาการร่วมกันในการรับมือและเตรียมพร้อมการเกิดอุทกภัยซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเพราะเป็นช่วงฤดูฝน</p> <p>๔. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอเนื่องจากมีภารกิจเพิ่มขึ้นทั้งภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนแต่งบประมาณยังเท่าเดิม จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชน ดังนั้น จึงควรหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น</p> <p>๕. การแบ่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายกระจายอำนาจจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่ไปตั้งสาขาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วมาจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนกลางซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
		<p>๖. หน่วยงานควรได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกันโดยพิจารณาถึงเนื้อหาของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น การจัดสร้างถนนในเขตเมือง ต้องใช้เสาความยาว ๖ เมตร แต่หากเป็นการจัดสร้างถนนนอกเมืองอาจต้องใช้เสาความสูง ๘ เมตร</p> <p>๗. หน่วยงานควรมีการบริหารจัดการน้ำในลักษณะเฉพาะตัวไม่ควรนำการจัดการน้ำลักษณะเดียวกันกับพื้นที่อื่นมาใช้ เพราะมีลักษณะปัญหาที่แตกต่างกัน</p> <p>ทั้งนี้ ในการใช้งบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควรจัดทำโครงการโดยการจัดลำดับความสำคัญภายใต้งบประมาณที่จำกัดในแต่ละพื้นที่</p>
๑๓	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	<p>ปัจจุบันมีการขยายของสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้นทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดการขยะไม่ควรให้เป็นหน้าที่ภายในครัวเรือน เพราะทำให้เกิดการเผาขยะและการลักลอบทิ้งขยะจนทำให้เกิดปัญหามลพิษตามมา</p> <p>ทั้งนี้ เทศบาลตำบลทุกแห่งในพื้นที่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการกำจัดขยะ รวมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาี้ตามหลักวิชาการ เช่น การฝังกลบที่ไม่ถูกวิธี จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้น้ำใต้ดินซึ่งประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคมีสารปนเปื้อน</p>
๑๔	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	<p>๑. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างควรให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีนวัตกรรม เช่น การจัดสร้างเสาไฟฟ้าไม่ควรเกินกว่า ๖๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. หน่วยงานควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เล่นกีฬา โดยการจัดสร้างสนามกีฬาในพื้นที่อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่ออุปโภคบริโภค โดยในการจัดหาเครื่องสูบน้ำหรือการจัดตั้งสถานีสูบน้ำต้องพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีเส้นทางการเข้าถึงที่ยากลำบากแตกต่างกัน เช่น การแก้ปัญหาหน้าประปาสีดำ หรือการขุดลอกกระบายน้ำให้ครบทุกพื้นที่</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
		<p>๔. หน่วยงานควรขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แห่งละ ๕ ล้านบาท เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการพื้นที่เพราะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๕. หน่วยงานควรมีโรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็กเล็กทุกเทศบาล ตำบลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่</p> <p>๖. หน่วยงานควรบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อใช้การกีฬานำการท่องเที่ยวโดยใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่าที่สุดกับประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ</p>
๑๕	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคกลางตอนบน	<p>๑. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างถนนควรให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามบัญชีนวัตกรรม เช่น การจัดสร้างเสาไฟฟ้าไม่ควรเกินกว่า ๖๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับพื้นที่มีน้ำฝนตกลงมาจำนวนมากและมีน้ำหลากลงมาจากภาคเหนือ เพราะในพื้นที่ภาคกลางตอนบนเป็นพื้นที่สำคัญในการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ</p>
๑๖	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคกลางปริมณฑล	<p>๑. เทศบาลตำบลภาคกลางปริมณฑล ๔ จังหวัดซึ่งมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครและเขตเมือง ควรจะพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง หากเห็นว่ามีความพร้อมมีประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีความพร้อมในการยกฐานะเทศบาลให้สูงขึ้น เพื่อให้มีภารกิจมากขึ้นในการบริการประชาชน</p> <p>๒. หน่วยงานควรหาแนวทางป้องกันการเกิดทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน และในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหลายหน่วยงานมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหานี้ อย่างเข้มงวด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๑๗	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคกลางตอนล่าง	<p>๑. หน่วยงานสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรบริหารส่วนตำบล หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่หรือแก้ไขปัญหาประชาชนมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒. หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและโดยง่าย ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่</p> <p>๓. หน่วยงานที่อยู่ติดกับเขตพื้นที่ป่าควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น เครื่องมือและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและดับไฟป่า</p> <p>๔. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในพื้นที่ ร่วมกับรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและกำลังแก้ไขปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. หน่วยงานควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันการเสี่ยงภาษีโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เช่น การทำเกษตรกรรมจำแลงซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น เพราะในปัจจุบันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเท่าเดิมทั้งที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖. หน่วยงานควรแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๑๘	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคตะวันออก	<p>๑. เทศบาลตำบลภาคตะวันออกที่เห็นว่ามียาได้ที่เพียงพอ มีประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีความพร้อมในการยกฐานะเทศบาลให้สูงขึ้น ควรพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง เพื่อให้มีภารกิจมากขึ้นในการบริการประชาชน เช่น ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น</p> <p>๒. หน่วยงานควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันการเลี่ยงภาษีโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เช่น การทำเกษตรกรรมจำแลงซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น เพราะในปัจจุบันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเท่าเดิมทั้งที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. หน่วยงานควรศึกษาระเบียบการตีความให้เสาโทรศัพท์ของภาคเอกชนเป็นสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีอากรในส่วนนี้ได้</p>
๑๙	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคใต้ฝั่งอันดามัน	<p>๑. เทศบาลตำบลภาคใต้ฝั่งอันดามันแห่งใดที่มีรายได้ และมีจำนวนประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีความพร้อมในการยกฐานะเทศบาลให้สูงขึ้น ควรพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง เพื่อให้มีภารกิจมากขึ้นในการบริการประชาชน</p> <p>๒. หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมของโครงการและเตรียมการจัดทำคำขอโครงการของหน่วยงาน รวมทั้งประสานกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อบรรจุในแผนเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน</p>
๒๐	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	<p>๑. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเพียงพอในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาตินอกจากนี้ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำกัดเซาะ น้ำแล้ง และน้ำเสีย เป็นต้น</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
		<p>๒. หน่วยงานควรดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของ ยาเสพติด ขยะ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และมลพิษ อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. หน่วยงานควรหาแนวทางหารายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ ให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน</p>
๒๑	ข้อสังเกตของเทศบาลตำบลภาคใต้ชายแดน	<p>๑. หน่วยงานควรได้รับเงินอุดหนุนให้เพียงพอกับการพัฒนาพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการประมงการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการค้าขายผ่านชายแดนเพื่อตั้งศักยภาพของพื้นที่ในการหารายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒. หน่วยงานควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความจริงว่าในพื้นที่ไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆ</p> <p>๓. หน่วยงานสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอ เช่น ในเรื่องน้ำและไฟฟ้าเพื่ออุปโภค และบริโภค หรือการ จัดสร้างเส้นทางในพื้นที่</p>
๒๒	ข้อสังเกตภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง	<p>๑. หน่วยงานควรประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางในการเปิดสอบบรรจุบุคลากรในตำแหน่งประเภททั่วไปและครู เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. หน่วยงานควรขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้เป็นไปตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นภาระให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
		<p>๓. หน่วยงานควรจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอเพื่อแก้ปัญหาค่าความเดือดร้อนให้กับประชาชน</p>
๒๓	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคเหนือตอนบน	<p>หน่วยงานควรจัดเตรียมแผนเพิ่มอัตรากำลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามมติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มอัตรากำลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
๒๔	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	<p>ปัจจุบันสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเริ่มมีมาตรการใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว</p> <p>ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินสะสมมาก อาจจะได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้อยลง เพราะต่อไปจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยผูกพันกับรายได้เพื่อนำเงินอุดหนุนเหล่านั้นไปช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน</p>
๒๕	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	<p>๑. หน่วยงานควรบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเพื่อให้การจัดงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดและมีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินงาน</p> <p>๒. การดำเนินงานของหน่วยงานควรดำเนินงานด้วยความประหยัด การเบิกเงินล่วงหน้าควรเป็นกรณีที่มีงานเพิ่มขึ้นหรือขาดบุคลากรในการดำเนินงานเท่านั้น</p> <p>๓. ปัจจุบันสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเริ่มมีมาตรการใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว</p> <p>ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินสะสมมาก อาจจะได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้อยลง เพราะต่อไปจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยผูกพันกับรายได้เพื่อนำเงินอุดหนุนเหล่านั้นไปช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๒๖	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง	<p>๑. หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการหรืองบกลางได้หากงบประมาณในการพัฒนา พื้นที่มีไม่เพียงพอ ในการแก้ไขปัญหาและปราบปรามยาเสพติด หรือเพื่อจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน</p> <p>๒. หน่วยงานควรศึกษาเปรียบเทียบการตีความให้เสาโทรศัพท์ ของภาคเอกชนเป็น สิ่งปลูกสร้างตามระเบียบขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีอากรในส่วนนี้ได้</p> <p>๓. หน่วยงานควรบริหารจัดการน้ำเพื่อการท่องเที่ยว และป้องกันน้ำท่วมในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ จากการท่องเที่ยว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันน้ำท่วมและสร้างชุมชนเมืองไปพร้อมกัน</p> <p>๔. การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หน่วยงานไม่ควรใช้ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา แต่ควรประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๕. การเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ ร้อยละ ๓๕ ตามความในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องมีการปรับปรุงช่องทางรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๔ ช่องทาง เช่น ภาษีที่รัฐจัดเก็บให้และแบ่งให้ภาษีที่จัดเก็บเอง การประกอบกิจการพาณิชย์และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล</p>
๒๗	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง	<p>๑. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการจัดสร้างโครงสร้าง พื้นฐานในพื้นที่ เช่น การจัดการน้ำและไฟฟ้าเพื่ออุปโภคบริโภค ระบบระบายน้ำ และการจัดสร้างเส้นทาง เป็นต้น ทั้งนี้ การก่อสร้าง ถนนควรมีความเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดในพื้นที่ เพราะในพื้นที่ เป็นเขตลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีลุ่มน้ำจึงควรบูรณาการร่วมกัน เช่น ในเรื่อง การท่องเที่ยวการค้า และการขนส่งผ่านชายแดน</p> <p>๒. หน่วยงานควรเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงและสนับสนุน การดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ ควรส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของแต่ละแห่งเพื่อแสดงเอกลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่ ให้นำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๒๘	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคกลางตอนบน	หน่วยงานสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอ ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
๒๙	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคกลางปริมณฑล	<p>๑. หน่วยงานควรพิจารณาใช้เงินสะสมอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณเพื่อบริการประชาชน เพราะในปัจจุบันมีการปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณที่ยืดหยุ่นขึ้น และการมีเงินสะสมมากจะทำให้ได้รับเงินอุดหนุน จากภาครัฐน้อยลง</p> <p>๒. หน่วยงานควรแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองซึ่งเกิดขึ้นซ้ำซากจนทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนัก และทำให้ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสียหาย</p>
๓๐	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง	<p>๑. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคของประชาชนโดยบูรณาการกับจังหวัดให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ</p> <p>๒. การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควรมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับ ค่าจ้างบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ราชพัสดุที่ไม่ได้รับการถ่ายโอนมาพร้อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำให้หน่วยงานไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลได้</p> <p>๓. หน่วยงานควรหาแนวทางปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำแคว และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมอย่างมากเช่น ตัวสะพานและห้องน้ำ รวมทั้งทัศนียภาพบริเวณโดยรอบที่ไม่สวยงาม</p>
๓๑	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคตะวันออก	หน่วยงานสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้ หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๓๒	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคใต้่าวไทย	<p>๑. การจัดสรรงบประมาณและงบอุดหนุนควรจัดสรรให้เพียงพอต่อภารกิจและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรบริหารจัดการขยะมูลฝิบและน้ำเสียในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้หากงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน</p> <p>๔. การกระจายอำนาจควรมาควบคุมกับงบประมาณและภารกิจ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน</p> <p>๕. เรื่องของอำนาจการดำเนินการของหน่วยงานยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างถนน การก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ยังคงต้องขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งต้องเสนอขอจากส่วนกลาง ดังนั้น จึงควรรหาแนวทางให้สามารถขออนุญาตดำเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทันที</p>
๓๓	ข้อสังเกตของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน	<p>หน่วยงานควรรหาแนวทางป้องกันการเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางทะเล</p>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตุลาคม ๒๕๖๗

สรุปข้อสังเกตการพิจารณางบประมาณ
ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วุฒิสภา

ลำดับ ที่	ประเด็น	ข้อสังเกต
๑	ข้อสังเกตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ควรเร่งแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากยังมีปัญหาไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ได้ทั้งหมด ทั้งที่โดยหลักการจะต้องถ่ายโอนทั้งภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาบุคลากรไม่ยอมโอนมาyingองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุจากความกังวลในเรื่องของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ และความก้าวหน้าในสายงาน</p>
๒	ข้อสังเกตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพรวม	<p>๑. ควรกำหนดมาตรการบริหารจัดการแก้ไขปัญหในพื้นที่โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง อาทิ การจรรยาบรรณ ความล่าช้าและความไม่ปลอดภัยจากการซ่อมแซมถนน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรुक้าหรือขวางทางน้ำ และน้ำท่วม รอกการระบาย เป็นต้น ตลอดจนการดูแลรักษาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่าง ๆ เพื่อให้คงความสวยงามของทัศนียภาพในพื้นที่ตามหลักวิชาการ</p> <p>๒. ควรวางแผนทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะขยะที่ได้คัดแยกตั้งแต่ครัวเรือนให้สามารถนำมาบริหารจัดการขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จึงควรมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ระยะกลางและระยะยาว ตลอดจนควรมีมาตรการทางภาษีเพื่อลดขยะ ซึ่งจะสามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ในระยะยาว</p>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ตุลาคม ๒๕๖๗

**สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

คณะกรรมการ	ข้อสังเกต
<p>คณะกรรมการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา</p>	<p>๑. การจัดตั้งค่าขอรับงบประมาณ กรณีการดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ขอให้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากหากไม่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร รวมถึงต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒. การจัดทำเอกสารและชี้แจงงบประมาณ ควรจัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกรายการที่ได้ขอรับการจัดสรร และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารชี้แจงให้ครบถ้วน รวมทั้งต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับค่าขอรับงบประมาณ เช่น การจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (TOR) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) หรือเอกสารแสดงรายละเอียดรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (BOQ) เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัดฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๓. ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าระหว่างโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวว่า ผลเสียของการนำพาราแอสฟัลท์มาใช้ คือ มีราคาสูงที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงในกระบวนการและขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ ยังทำให้ถนนลื่นอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่เดินทางสัญจรในเส้นทางนั้น</p> <p>๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬา เช่น การจัดงบประมาณในด้านอาหารและค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชน</p> <p>๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สะท้อนปัญหาการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ว่า จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีเข้าสู่ท้องถิ่นได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแห่งต้องชำระภาษีในพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่</p>

คณะกรรมการมาธิการ	ข้อสังเกต
	<p>๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว ควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสุขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวนมาก แต่ขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาน้อย ในขณะที่ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก จึงควรมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าและการเผาไหม้ด้านการเกษตร เช่น การเผาอ้อย ควรมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานมาตรการ และตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารวมถึงการเผาไหม้ด้านการเกษตรด้วย</p> <p>๙. ควรมีการถ่ายโอนงบประมาณในส่วนของเงินเดือนบุคลากรในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการมอบหมายภารกิจให้แก่ อสม. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่</p> <p>๑๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ แต่ไม่ได้รับโอนงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนนั้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านอื่น ดังนั้น สำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน ให้สามารถดำเนินการภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการที่มีความประสงค์จะส่งคืนภารกิจให้กับส่วนราชการเนื่องจากประสบปัญหาด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ แต่ไม่สามารถส่งคืนภารกิจได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบำรุงรักษา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวงชนบทมาอยู่ในความรับผิดชอบ แต่ไม่มีการถ่ายโอนงบประมาณหรือบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านงานช่าง รวมถึงไม่มีความพร้อมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างบำรุงรักษาถนน ดังนั้น หน่วยงานที่จะถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการถ่ายโอนบุคลากร และโอนงบประมาณมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

คณะกรรมการ	ข้อสังเกต
<p>คณะกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการ/ รายการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ในรายละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะอนุ กรรมการ</p> <p>๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงบประมาณ ควรพิจารณาให้การสนับสนุนและให้ความรู้แก่หน่วยรับงบประมาณ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ด้านช่าง ข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการ รวมทั้งการยื่นเอกสาร ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่ครบถ้วนทำให้โครงการ ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เป็นต้น</p> <p>๓. โครงการห้องเรียนอัจฉริยะของเทศบาล ต้องมีการศึกษา และเปรียบเทียบตามราคากลางค่าครุภัณฑ์ของ สพฐ. จำนวน ๒๗ รายการ และติดตามประเมินผลการศึกษาจากการใช้ประโยชน์จากห้องเรียน อัจฉริยะ เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการได้ทราบในปีต่อไป</p> <p>๔. การก่อสร้างถนนหรือการก่อสร้างอื่น ๆ ควรระบุขนาดให้ละเอียด เช่น ความกว้าง ความยาว ความหนา และปริมาณพื้นที่/เนื้อที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างไว้ด้วย และควรมีการติดตามคุณภาพ ของถนนเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการขอรับ การจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนให้ครอบคลุมตามความจำเป็น ตลอดทั้งสายทาง ไม่ควรก่อสร้างเป็นระยะทางสั้น และแบ่งย่อย เป็นหลายโครงการ</p> <p>๕. ควรพิจารณาความคุ้มค่าในการก่อสร้างหรือการปรับปรุงถนน ที่มีการใช้น้ำยาเชื่อมประสาน (โพลีเมอร์) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยการเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างถนนที่มีการใช้น้ำยาเชื่อมประสาน กับถนนที่ไม่ใช้น้ำยาเชื่อมประสาน เพื่อประเมินคุณภาพการใช้งาน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร</p> <p>๖. ควรพิจารณาความคุ้มค่าเกี่ยวกับระบบกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติแบบไร้สาย ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและระบบการดูแล รักษา</p> <p>๗. งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ควรรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าฝึกสอน เพื่อใช้ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๘. ควรพิจารณารายการในบัญชีนวัตกรรม โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ และความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณ และควรระบุเหตุผลความจำเป็นในการเลือกใช้บัญชึ นวัตกรรมดังกล่าว</p>

ตุลาคม ๒๕๖๗